

من الشك إلى اليقين
จากความสงสัยไปสู่ความมั่นใจ

ช่วยคุณ

ดร. อัยฮัม บิน มุฮัมมัด ญะมัล ชรฮาน

ที่ปรึกษาสถาบันอัลซุหนนะฮ์
อดีตอาจารย์สอนประจำมัสยิดอันนะบะวะวีย

ภาษาไทย

ALSARHAAN.COM

اللغة التايلاندية

MAHADSUNNAN.COM



من الشك إلى اليقين

จากความสงสัยไปสู่ความมั่นใจ

ภาษาไทย

اللغة التايلاندية

ชัยคุ ดร.ฮัยษัม บิน มุฮัมมัด ชัรฮาน

อดีตอาจารย์ประจำมัสยิดอันนะบะวีรีย์

และที่ปรึกษาสถาบันอัสซุนนะฮฺ

- ❖ ฉันเคยสงสัยในการมีอยู่ของผู้สร้าง และความสงสัยนี้ก็ทำร้ายฉัน
- ❖ ฉันเคยคิดว่าในแผ่นดินนี้ไม่มีผู้ศรัทธาอยู่เลย ไขมันเป็นไปจนถึงขั้นนั้น
- ❖ ฉันเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอก ที่จะมีใครทำให้ฉันพอใจได้ ถึงเรื่องการมีอยู่ของผู้สร้าง

ในช่วงระยะเวลานั้น ไขมันขี้หนกยิ่งแก่ฉันเป็นอย่างมาก

เรื่องนี้ทำให้ฉันกังวล และฉันก็พยายามทำให้มันจบ ฉันจะดำเนินไปในแนวทางใดดี ? ในแนวทางที่ทำลายความสุขและชีวิตที่แสนสั้น หรือแนวทางอื่นเรื่องนี้นั้น จริงๆ แล้ว มันสำคัญมาก และเป็นภาระหนักยิ่งแก่ฉันทั้งยามกลางคืนและกลางวัน จนกระทั่งฉันไม่สามารถหลับลงได้ ฉันจากบ้านของฉัน ไปตลาด ไปร้านค้าของพ่อแม่ของฉันในตลาด ฉันเกือบไม่รู้เลยว่าใครที่อยู่รอบตัวฉัน จนเพื่อนของฉันจับตัวฉัน และให้สลามแก่ฉัน ฉันก็ไม่ตอบเขา ฉันไม่ได้ยินเขา จนเขาจับฉัน และพูดว่า นี่เธอไปอยู่ที่ไหนมา ? และฉันก็ตื่นขึ้น และใคร่ครวญว่าจำเป็นต้องจบเรื่องนี้ ไม่ว่าด้วยทางนี้หรือทางนั้น

แล้วฉันก็เริ่มอ่านหนังสือ เพื่อให้ไปถึงฝั่งฉันไม่ปิดบังเลยว่า ฉันอ่านหนังสือที่หนามาก แต่ฉันไม่ได้รับประโยชน์จากมันแม้แต่คำเดียว ฉันใช้เวลาอันยาวนานในการอ่านหนังสือ อ่านทุกอย่างที่อยู่ในสองมือของฉัน

ฉันหาหลักฐานที่น่าพอใจที่แสดงถึงการมีอยู่ของผู้สร้าง

ฉันใช้เวลายาวนาน

เมื่ออัลลอฮ์เห็นความมุ่งมั่นของฉันในปัญหานี้ พระองค์ก็ช่วยเหลือฉัน

และฉันจะบอกถึงหลักฐานที่นำฉันออกจากความสงสัยสู่ความมั่นใจ สู่การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ ฉันเรียกมันว่าวันแห่งการศรัทธา ทุกสิ่งเป็นเรื่องจริง ที่ได้เปลี่ยนทัศนคติของฉัน คือ ฉันเริ่มมองไปยังสิ่งที่มีอยู่อีกครั้ง มองไปยังใบหน้าทั้งหลาย แล้วฉันก็พบว่า มันไม่เหมือนกับใบหน้าที่ฉันเคยเห็นเมื่อวาน

ฉันมองต้นไม้ซึ่งแตกต่างจากที่เห็นแต่ก่อน ฉันมองไปยังตัวเองและดวงจันทร์ ด้วยการมองที่ต่างจากการมองครั้งก่อนที่ผ่านมา จน ฉันเห็นอัลลอฮฺอยู่ในทุกสิ่ง ทั้งที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อน

มหาปริสฺฐีแต่อัลลอฮฺ

และฉันจะบอกท่านถึงหลักฐานแรกๆที่นำฉันสู่การศรัทธา ความจริงแล้ว ฉันเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องแปลกของสิ่งถูกสร้าง ฉันอ่านและฉันได้พบว่ามีหญิงชนิดหนึ่ง เมื่อมันต้องการขยายพันธุ์ในฤดูผสมพันธุ์ มันจะวางไข่ตอนกลางวันที่สว่างไสว จะเกิดแรงบีบอัดที่ตัวของมัน ระหว่างที่ร่างกายเปิดออก จะมีของเหลวไหลออกมา และมันก็แห้งเมื่อโดนลม เหมือนใยแมงมุม มันแห้ง และสร้างเป็นเรือเล็กๆ

เมื่อแมงมุมสร้างเรือเล็กๆขึ้นมา มันจะวางไข่ในตอนกลางวัน ต่อมาแมงมุมก็ตาย ลูกน้ำก็ออกมา เติบโตและเติบโตใหญ่ เมื่อตัวอ่อนจะขยายพันธุ์มันก็ทำเช่นนั้น เมื่อมันเติบโตใหญ่กลายเป็นยุ้ง เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ มันจะบีบร่างของมัน และสร้างเรือและวางไข่ และตาย เช่นนั้น **คำถามคือ ใครวางรูปแบบนี้ ในการที่มันสร้างเรือในตัวของมัน ?** เรื่องที่ว่า มันจะแห้ง ใครสอนมันว่าให้สร้างเรือ ใครสอนมันให้ทำแบบนี้แบบนี้ ทั้งที่มันไม่เห็นแม่มันทำ? เพราะแม่มันตาย

